

สิทธิพร เจนในเมือง (เลขที่ 004858)  
โทร. 02-659-8026, 02-659-8028  
E-mail : sittipom@uobkayhian.co.th

### ETL - ก็แค่ว่ากันตามสัญญา

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

#### ที่มา ในวลีจั่วหัว...

ระยะนี้ หลายๆ ท่าน ก็น่าจะเห็นอยู่แล้ว หรือ อาจจะเห็นมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วละนะ ว่าราคาหุ้นในตลาด มันถูกแสนถูก จนแทบจะเลือกซื้อตัวที่ชอบกันไม่หวาดไม่ไหว เงินที่จะซื้อก็ไม่พออะไรทำนองนั้น... เรียกว่า ความกล้ายังมีอยู่เต็มเปี่ยม แต่เงินที่จะซื้อ มันไม่พอนี้แหละนะ ตอนนี้ ราคาจะมีถูกอีกหรือไม่ หลายๆ ท่านก็อาจจะไม่สนใจ อาจจะพอใจกับราคาระดับที่ซื้อไปก่อนแล้ว การซื้อขายในระยะนี้ จะเห็นว่าปริมาณการซื้อขายเบาบางไปมาก แม้วันวาน ตลาดจะลงมามากพอสมควร ซึ่งก็อาจจะเป็นไปได้ เงินซื้อไม่มี แถมที่มีอยู่ก็ไม่กล้าขาย (ถ้าตัวที่มี ราคาลงนะ)...เหนือเมฆ ก็ไม่ได้อยากเห็นการลงมาต่ำๆ หรือลงมาลึกๆ อย่างที่เคยกล่าวไว้อะไรหอกนะ ก็เข้าใจหัวอกคนที่ถือหุ้น เวลาได้ยินอะไรที่มันไม่เข้าทาง ก็อาจจะไม่พอใจ หรืออย่างหนักหน่วง ก็ต่อกันเอาตัวๆ เลย ก็มี... ก็อย่างที่กล่าวเหนือเมฆว่ากันตามรูปแบบราคาในทางเทคนิคล้วนๆ และเคยกล่าวไว้แล้ว เงื่อนโซจะดีจะร้าย ถ้ามันจะไปทิศทางไหน ก็ต้องว่ากันไปตามทิศทางนั้น... อย่างที่ลงมาแถวๆ ระดับ 1500 ต้นๆ ก็อาจจะพอหวังการเป็นปลายๆ คลื่น 4 ได้ ซึ่งถ้าจะต่ำกว่านั้น ก็ต้องไม่ต่ำกว่า 1460 เท่านั้น ถึงจะมองทางดีได้... แต่ถ้าต่ำกว่าเหนือเมฆกล่าวไว้แล้วว่า ต่อให้ประเทศไทยจะมีเรื่องดี ๆ หรือมีโครงการดี ๆ อะไรยังไง ก็ยังไม่อยากให้การจะขึ้นได้ดีๆ อะไรเลยนะ อย่างมากก็อาจจะแค่ขึ้นเพื่อลง และการลง หลังจากการต่ำกว่า 1460 มาแล้ว เป้าหมายการลงจะลึกมาก ๆ ลึกจนหลาย ๆ คนคาดไม่ถึงนั่นแหละ... แต่เหนือเมฆก็ได้ขออะไรไปแล้วนะ

#### ดูตามเกม...

ถ้าจะกล่าวแบบติดตลกๆ หน่อย ก็เหมือนหุ้น เขาจะไม่ชอบให้ใครไปยุ่งเกี่ยว หรือ ไม่อยากให้ใครสนใจ วันก่อนเราเข้าไปสนใจเขา เขาเลยจัดการซะ... แล้ววันวาน ก็มาเอากลับคืนตัวๆ

- แนวรับ : ...1.30-1.29 ไม่ต่ำกว่า 1.28 ลงไป จะอ่อนใจกว่า
- เป้าหมาย : ...1.43-1.45 และ อาจจะลุ้น 1.50 หรือ 1.60 ได้

Price Chart...(ETL)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น ETL... คงไม่ต้องกล่าวอะไรมากระมัง เพราะบาดตาไป ไม่นานมานี้เอง เพียงแค่อาจจะลงถึงกันยาวๆ หน่อย จนกว่าจะมีสัญญาณขายจากรูปแบบของ MA. ซึ่งในตอนนี้เป็นสัญญาณ Golden Cross อยู่ การขึ้นต่อเนื่อง ก็ยังน่าจะคาดหวังได้... จนกว่าจะเกิดมีสัญญาณในทางตรงกันข้าม ก็คือ Dead Cross นั่นเอง เราอาจจะไม่ได้ซื้อในราคาถูกที่สุด และการที่จะรอขาย ก็อาจจะไม่ได้ขายในราคาที่แพงที่สุดหรือสูงที่สุด แต่นั่นถ้าซื้อมาแล้ว เวลาขาย ถ้าเล่นตามสัญญาณ ก็ต้องควรจะเป็นกำไร ไม่ว่าจะมากหรือน้อย... แม้ในหุ้นบางตัว อาจจะไม่มีการซื้อ แต่การขายตัดขาดทุน ตามสัญญาณ ก็อาจจะไม่ทำให้เจ็บตัวมากเกินไปนัก (ได้ มากกว่าเสีย ไว้)

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์ เซียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน